

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวีระพล ยศธิพานา	ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่	วีระพล ยศธิพานา	
๒	นางอมร แก้วหาดี	รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่	อมร แก้วหาดี	
๓	นายบุญจันทร์ ประวิสารัตน์	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	บุญจันทร์ ประวิสารัตน์	
๔	นายฉวี สীবัวอ่อน	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	ฉวี สীবัวอ่อน	
๕	นายอุทัย ไต้ชมภู	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	อุทัย ไต้ชมภู	
๖	นายสิน พิมพ์ประเสริฐ	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	สิน พิมพ์ประเสริฐ	
๗	นายพิมพ์ น้อยสุวรรณ	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	พิมพ์ น้อยสุวรรณ	
๘	นายสงวน มองเพชร	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	สงวน มองเพชร	
๙	นายเมธิชัย บุญโนรัตน์	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	เมธิชัย บุญโนรัตน์	
๑๐	นายทศพร นามมูลตรี	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	ทศพร นามมูลตรี	
๑๑	นางนุชฎาพร บัวทองสิงห์	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	นุชฎาพร บัวทองสิงห์	
๑๒	นายปัญญา บุญเกิด	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	ปัญญา บุญเกิด	
๑๓	นายประกิจ งามสันเทียะ	เลขานุการสภาฯ	ประกิจ งามสันเทียะ	

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	นายอภิชาติ พาราศรี	นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่	อภิชาติ พาราศรี	
๒	นายเกียรติพิภพ สมพิทักษ์	รองนายกเทศมนตรีฯ	เกียรติพิภพ สมพิทักษ์	
๓	นายคำจันทร์ พลخال	รองนายกเทศมนตรีฯ	คำจันทร์ พลخال	
๔	นายประยูร เจนการ	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ	ประยูร เจนการ	
๕	นางวิไลวรรณ บุญบุตร	เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ	วิไลวรรณ บุญบุตร	
๖	นายอัมภากร ลาลด	รองปลัดเทศบาล	อัมภากร ลาลด	
๗	นายยุทธศาสตร์ กระพี้สตัย	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ	ยุทธศาสตร์ กระพี้สตัย	
๘	นางญดา ชวนไชยสิทธิ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	ญดา ชวนไชยสิทธิ์	
๙	นายเมธา รอดขันเมือง	ผู้อำนวยการกองช่าง	เมธา รอดขันเมือง	
๑๐	นายอดิศักดิ์ บัณฑิตรักการคำ	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	อดิศักดิ์ บัณฑิตรักการคำ	
๑๑	น.ส.กัญญ์วรา ครุฑนอก	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	กัญญ์วรา ครุฑนอก	
๑๒	นายราชวัตร ศรีสม	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	ราชวัตร ศรีสม	
๑๓	นายปภักร จันทะโพธิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	ปภักร จันทะโพธิ์	
๑๔	น.ส.อรอุมา นามมนตรี	นิติกรปฏิบัติการ	อรอุมา นามมนตรี	

๑๕	นายอรรถพล เรียงดี	นักป้องกันฯ ปฏิบัติการ	อรรถพล เรียงดี	
๑๖	น.ส.บุษกร คำบุญเกิด	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	บุษกร คำบุญเกิด	
๑๗	นายมลชัย พรหมจันทร์	นายช่างโยธา	มลชัย พรหมจันทร์	
๑๘	น.ส.ชนาภัทร ทันทิ	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ	ชนาภัทร ทันทิ	
๑๙	น.ส.ประภัสสร โภคชัย	ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์	ประภัสสร โภคชัย	
๒๐	น.ส.ชิษรต์น ทิพย์โชติ	คนงานทั่วไป (สำนักปลัด)	ชิษรต์น ทิพย์โชติ	

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อเห็นว่าสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมและได้เวลานัดประชุม นายประกิจ งามสันเทียะ ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ ในฐานะเลขานุการสภาฯ ได้เชิญสมาชิกเข้าห้องประชุมและกราบเรียนเชิญท่านวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ตามระเบียบวาระต่อไป ขอกราบเรียนเชิญครับ

นายวีระพล ยศธิพานา
ประธานสภาฯ

เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลทุกท่าน สำหรับวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยกระผมจะดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปครับ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายวีระพล ยศธิพานา
ประธานสภาฯ

เรียนสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับวันนี้เป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในการนี้กระผมจะขอให้เลขานุการสภาฯ ได้อ่านประกาศเรียกประชุมสภาฯ ให้ทุกท่านได้รับทราบครับ ขอเชิญเลขาสภาฯ ครับ

นายประกิจ งามสันเทียะ
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่านครับ กระผมขออ่านรายละเอียดการเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ดังนี้ครับ (รายละเอียดตามประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕)

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

นายวีระพล ยศธิพานา
ประธานสภาฯ

สำหรับการประชุมครั้งที่แล้วเป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำหรับรายละเอียดกระผมจะขอให้ทางเลขานุการสภาฯ ดำเนินการต่อไปครับ ขอเรียนเชิญครับ

นายประกิจ งามสันเทียะ
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี คณะท่านผู้บริหาร ตามที่สภาฯ ได้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ แล้วนั้น ทั้งนี้กระผมได้เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมมาพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมฯ ในเบื้องต้นแล้ว ดังนั้น

กระผมจะขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านดูไปที่ละหน้าครับ ว่ามีข้อความหรือชื่อผิดต้องการแก้ไขหรือไม่ ถ้าหากไม่มีท่านใดขอแก้ไข กระผมขอเรียนเชิญประธานสภาฯ ขอความเห็นชอบต่อไปครับ

นายวีระพล ยศธิพานา
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

มีท่านใดต้องการแก้ไขหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี กระผมขอมติรับรองรายงานการประชุมครับ

มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อทราบ

๓.๑ แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองไผ่ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕

นายวีระพล ยศธิพานา
ประธานสภาฯ
นายปลั่งกร จันทะโพธิ์
นักวิเคราะห์

สำหรับวาระนี้ กระผมขอเรียนเชิญคุณปลั่งกร จันทะโพธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่านครับ สำหรับแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองไผ่ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแล้ว ทำให้สามารถนำโครงการจากแผนดังกล่าวไปดำเนินงานในขั้นตอนต่อไปได้แล้วครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการเพื่อทำเป็นสำนักงานกิจการสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่

นายวีระพล ยศธิพานา
ประธานสภาฯ

สำหรับโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการเพื่อทำเป็นสำนักงานกิจการสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ กระผมขอเรียนเชิญท่านรองปลัดเทศบาล ชี้แจงรายละเอียดข้อกำหนดต่อที่ประชุมครับ

นายอัมภากร ลาลด
รองปลัดเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน การดำเนินโครงการดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ครับ (รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๔๐๘.๑/ว ๕๐๒ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา

๔.๑ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕

นายวีระพล ยศธิพานา
ประธานสภาฯ
นางญาดา ชวนไชยสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

สำหรับการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ กระผมขอให้ท่านผู้อำนวยการกองคลัง ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ ขอเรียนเชิญครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน ดิฉันขอชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ค่ะ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑)

นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ	ในการนี้กระผมขอให้ทางนิติกร ชี้แจงข้อกฎหมาย/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ ขอเรียนเชิญครับ
น.ส.อรอุมา นามมนตรี นิติกร	เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การโอนดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขอเรียนต่อที่ประชุมได้รับทราบค่ะ ขอขอบคุณค่ะ
นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ	มีท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าหากไม่มีท่านใดสอบถามแล้ว กระผมจะขอมติที่ประชุมในการโอนงบประมาณดังกล่าว สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบการโอนงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ โปรดยกมือครับ
ที่ประชุม	มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง
	ไม่เห็นชอบ - เสียง
	งดออกเสียง ๑ เสียง
	สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบการโอนงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕
	๔.๒ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖
นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ	สำหรับการพิจารณารับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ กระผมจะขอให้ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลพร้อมรายละเอียดแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้กับสภาเทศบาลได้รับทราบ ขอเรียนเชิญครับ
นายอภิชาติ พาราศรี นายกเทศมนตรี	เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ กระผม นายอภิชาติ พาราศรี นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองไผ่ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองไผ่ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับรายละเอียดงบประมาณผมจะให้ปลัดเทศบาลในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ได้ชี้แจงให้ทุกท่านได้รับทราบครับ ขอเรียนเชิญครับ
นายประกิจ งามสันเทียะ ปลัดเทศบาล	กราบเรียนประธานสภาฯที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายประกิจ งามสันเทียะ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ กระผมขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้กับท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้รับทราบ <u>(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๒)</u> ครับ
นายอัมภากร ลาลด รองปลัดเทศบาล	สำหรับการตั้งงบประมาณอุดหนุนส่วนราชการอื่นๆ โดยเฉพาะหมู่บ้านที่ต้องทำเรื่องรับงบประมาณจากทางเทศบาลตำบลหนองไผ่ จะต้องมีการเปรียบเทียบที่ออกโดยส่วนราชการมารองรับจึงจะสามารถดำเนินการได้ ในการนี้กระผมจะขอให้ทางรองปลัดเทศบาลชี้แจงระเบียบและแนวทางปฏิบัติในการขอรับสนับสนุนงบประมาณของหมู่บ้านครับ ขอเรียนเชิญครับ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่านครับ สำหรับขั้นตอนการรับงบประมาณของหมู่บ้านจากเทศบาลตำบลหนองไผ่ จะต้องมีการเปรียบเทียบการเบิกจ่ายที่ได้รับการลงนามจากนายอำเภอ ทั้งนี้กระผมกำลังดำเนินการชี้แจงต่อ

ผู้นำหมู่บ้านได้เข้าใจและรับทราบระเบียบ และดำเนินการร่างระเบียบดังกล่าวเพื่อให้ท่าน นายอำเภอได้ลงนามบังคับใช้ต่อไปครับ ขอขอบคุณครับ

นายวีระพล ยศธิพานา
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยร่างเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือไม่ ครับ หากไม่มีท่านใดจะอภิปรายแล้ว ผมจะขอมติที่ประชุมในวาระที่ ๑ ดังนี้ครับ สมาชิก ท่านใดเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๑ เสียง

มติที่ประชุม

สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โปรดยกมือขึ้นครับ

ไม่มี

งดออกเสียง ๑ เสียง

สรุปมติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบรับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ขึ้นรับหลักการในวาระที่ ๑

๔.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรรูป

นายวีระพล ยศธิพานา
ประธานสภาฯ

ลำดับต่อไปเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรรูป ภาระผมจะขอให้ทางเลขานุการสภาฯ ชี้แจงในรายละเอียดข้อกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญครับ

นายประกิจ งามสันเทียะ
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ราชการทุกท่าน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๔) ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ (๑) คณะกรรมการสามัญประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกิน เจ็ดคน และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการใน หน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ (๓) คณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติ ประกอบกับ ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิก สภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น สมาชิกสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า สองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง

การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น และให้ นำวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ในลำดับแรก ขอให้ท่านประธานขอมติที่ประชุมว่าจะให้มีคณะกรรมการแปรรูป ที่ท่าน โดยมีได้อย่างน้อย ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน เชิญท่านประธานขอมติกับสมาชิกสภาฯ ครับ

นายวีระพล ยศธิพานา
ประธานสภาฯ

เรียนสมาชิกทุกท่าน ภาระผมขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอจำนวนคณะกรรมการแปรรูปที่จะมี ที่ท่าน ขอเชิญครับ

นายพิมพ์ น้อยสุวรรณ
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ภาระผมนายพิมพ์ น้อยสุวรรณ สมาชิกสภาเขต ๒ ผมขอ เสนอให้มีคณะกรรมการแปรรูป ๗ ท่านครับ

นายวีระพล ยศธิพานา
ประธานสภาฯ

ผมขอสมาชิกสภาฯ รับรอง ๒ ท่านครับ

นายสิน พิมพ์ประเสริฐ

เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ภาระผมนายสิน พิมพ์ประเสริฐ สมาชิกสภาฯ เขต ๒

สมาชิกสภาฯ เขต ๒	ขอรับรองครับ
นายบุญจันทร์ ประวิสารัตน์	เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายบุญจันทร์ ประวิสารัตน์ สมาชิกสภาฯ เขต ๑
สมาชิกสภาฯ เขต ๑	ขอรับรองครับ
นายวีระพล ยศธิพานา	มีสมาชิกท่านใดเสนออีกหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาแต่งตั้งจำนวน
ประธานสภาฯ	คณะกรรมการแปรรูปตัดติ สมาชิกท่านใดเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการแปรรูปตัดติ จำนวน ๗
	ท่าน โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ ๑๑ เสียง
	ไม่เห็นชอบ - เสียง
	งดออกเสียง ๑ เสียง
	สรุปมติที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการแปรรูปตัดติ จำนวน ๗ ท่าน
นายวีระพล ยศธิพานา	ลำดับต่อไปเป็นการเลือกสมาชิกสภาเป็นคณะกรรมการแปรรูปตัดติโดยให้คัดเลือกไปที่ละคน
ประธานสภาฯ	เชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อพร้อมผู้รับรอง ๒ ท่านครับ
นายบุญจันทร์ ประวิสารัตน์	เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายบุญจันทร์ ประวิสารัตน์ สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ขอเสนอ
สมาชิกสภาฯ เขต ๑	ท่านพิมพ์ น้อยสุวรรณ เป็นคณะกรรมการแปรรูปตัดติคนที่ ๑ ครับ
นายวีระพล ยศธิพานา	กระผมขอสมาชิกสภาฯ รับรอง ๒ ท่านครับ
ประธานสภาฯ	
นายอุทัย ไต้ขมภู	เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายอุทัย ไต้ขมภู สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ขอรับรองครับ
สมาชิกสภาฯ เขต ๑	
นายสิน พิมพ์ประเสริฐ	เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายสิน พิมพ์ประเสริฐ สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ขอรับรองครับ
สมาชิกสภาฯ เขต ๒	
นายวีระพล ยศธิพานา	กระผมขอมติที่ประชุม เห็นชอบท่านพิมพ์ น้อยสุวรรณ เป็นคณะกรรมการแปรรูปตัดติ คนที่
ประธานสภาฯ	๑ ครับ
ที่ประชุม	เห็นชอบ ๑๐ เสียง
	ไม่เห็นชอบ - เสียง
	งดออกเสียง ๒ เสียง
	ที่ประชุมเห็นชอบ แต่งตั้งนายพิมพ์ น้อยสุวรรณ เป็นคณะกรรมการแปรรูปตัดติ คนที่ ๑
นายวีระพล ยศธิพานา	ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรรูปตัดติฯ คนที่ ๒ เรียนเชิญสมาชิกเสนอครับ
ประธานสภาฯ	
นายพิมพ์ น้อยสุวรรณ	เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายพิมพ์ น้อยสุวรรณ สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ขอเสนอ
สมาชิกสภาฯ เขต ๒	ท่านฉวี สีบัวอ่อน เป็นคณะกรรมการแปรรูปตัดติคนที่ ๒ ครับ
นายวีระพล ยศธิพานา	กระผมขอสมาชิกสภาฯ รับรอง ๒ ท่านครับ
ประธานสภาฯ	
นายทศพร นามมูลตรี	เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายทศพร นามมูลตรี สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ขอรับรองครับ
สมาชิกสภาฯ เขต ๑	
นางนุชฎาพร บัวทองสิงห์	เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางนุชฎาพร บัวทองสิงห์ สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ขอรับรองคะ
สมาชิกสภาฯ เขต ๒	
นายวีระพล ยศธิพานา	กระผมขอมติที่ประชุม เห็นชอบท่านฉวี สีบัวอ่อน เป็นคณะกรรมการแปรรูปตัดติ คนที่ ๒
ประธานสภาฯ	ครับ

ที่ประชุม	เห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง
นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ	ที่ประชุมเห็นชอบ แต่งตั้งนายฉวี สืบบัวอ่อน เป็นคณะกรรมการแปรรูปคุดี คนที่ ๒ ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรรูปคุดีฯ คนที่ ๓ เรียนเชิญสมาชิกเสนอครับ
นายอุทัย ใต้ชมภู สมาชิกสภาฯ เขต ๑	เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายอุทัย ใต้ชมภู สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ขอเสนอท่าน นุชฎาพร บัวทองสิงห์ เป็นคณะกรรมการแปรรูปคุดี คนที่ ๓ ครับ
นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ	กระผมขอสมาชิกสภาฯ รับรอง ๒ ท่านครับ
นายเมธิชัย บุญโนรัตน์ สมาชิกสภาฯ เขต ๑	เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายเมธิชัย บุญโนรัตน์ สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ขอรับรองครับ
นางอมร แก้วหาดี รองประธานสภาฯ	เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางอมร แก้วหาดี รองประธานสภาฯ ขอรับรองค่ะ
นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ	กระผมขอมติที่ประชุม เห็นชอบท่านนุชฎาพร บัวทองสิงห์ เป็นคณะกรรมการแปรรูปคุดี คนที่ ๓ ครับ
ที่ประชุม	เห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง
นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ	ที่ประชุมเห็นชอบ แต่งตั้งนางนุชฎาพร บัวทองสิงห์ เป็นคณะกรรมการแปรรูปคุดีคนที่ ๓ ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรรูปคุดีฯ คนที่ ๔ เรียนเชิญสมาชิกเสนอครับ
นายสงวน มองเพชร สมาชิกสภาฯ เขต ๑	เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายสงวน มองเพชร สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ขอเสนอท่าน เมธิชัย บุญโนรัตน์ เป็นคณะกรรมการแปรรูปคุดี คนที่ ๔ ครับ
นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ	กระผมขอสมาชิกสภาฯ รับรอง ๒ ท่านครับ
นายปัญญา บุญเกิด สมาชิกสภาฯ เขต ๒	เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายปัญญา บุญเกิด สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ขอรับรองครับ
นายอุทัย ใต้ชมภู สมาชิกสภาฯ เขต ๑	เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายอุทัย ใต้ชมภู สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ขอรับรองครับ
นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ	กระผมขอมติที่ประชุม เห็นชอบท่านเมธิชัย บุญโนรัตน์ เป็นคณะกรรมการแปรรูปคุดี คนที่ ๔ ครับ
ที่ประชุม	เห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง
นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ	ที่ประชุมเห็นชอบ แต่งตั้งนายเมธิชัย บุญโนรัตน์ เป็นคณะกรรมการแปรรูปคุดีคนที่ ๔ ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรรูปคุดีฯ คนที่ ๕ เรียนเชิญสมาชิกเสนอครับ
นายเมธิชัย บุญโนรัตน์ สมาชิกสภาฯ เขต ๑	เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายเมธิชัย บุญโนรัตน์ สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ขอเสนอท่าน ทศพร นามมูลตรี เป็นคณะกรรมการแปรรูปคุดีคนที่ ๕ ครับ

นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ	กระผมขอสมาชิกสภาฯ รับรอง ๒ ท่านครับ
นายสงวน มองเพชร สมาชิกสภาฯ เขต ๑	เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายสงวน มองเพชร สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ขอรับรองครับ
นายปัญญา บุญเกิด สมาชิกสภาฯ เขต ๒	เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายปัญญา บุญเกิด สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ขอรับรองครับ
นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ ที่ประชุม	กระผมขอมติที่ประชุม เห็นชอบท่านทศพร นามมูลตรี เป็นคณะกรรมการแปรรูป คนที่ ๕ ครับ เห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง ที่ประชุมเห็นชอบ แต่งตั้งนายทศพร นามมูลตรี เป็นคณะกรรมการแปรรูปคนที่ ๕ ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรรูปคนที่ ๖ เรียนเชิญสมาชิกเสนอครับ
นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ	เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายสงวน มองเพชร สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ขอเสนอ ท่านสงวน มองเพชร เป็นคณะกรรมการแปรรูปคนที่ ๖ ครับ
นายพิมพา น้อยสุวรรณ สมาชิกสภาฯ เขต ๒	กระผมขอสมาชิกสภาฯ รับรอง ๒ ท่านครับ
นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ	เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายทศพร นามมูลตรี สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ขอรับรองครับ
นายทศพร นามมูลตรี สมาชิกสภาฯ เขต ๑	เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายทศพร นามมูลตรี สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ขอรับรองครับ
นายบุญจันทร์ ประวิสารัตน์ สมาชิกสภาฯ เขต ๑	เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายบุญจันทร์ ประวิสารัตน์ สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ขอ รับรองครับ
นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ ที่ประชุม	กระผมขอมติที่ประชุม เห็นชอบท่านสงวน มองเพชร เป็นคณะกรรมการแปรรูป คนที่ ๖ ครับ เห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง ที่ประชุมเห็นชอบ แต่งตั้งนายสงวน มองเพชร เป็นคณะกรรมการแปรรูปคนที่ ๖ ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรรูปคนที่ ๗ เรียนเชิญสมาชิกเสนอครับ
นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ	เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายสงวน มองเพชร สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ขอเสนอท่าน อมร แก้วหาดี เป็นคณะกรรมการแปรรูปคนที่ ๗ ครับ
นายสงวน มองเพชร สมาชิกสภาฯ เขต ๑	กระผมขอสมาชิกสภาฯ รับรอง ๒ ท่านครับ
นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ	เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายสงวน มองเพชร สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ขอรับรองครับ
นายสิน พิมพ์ประเสริฐ สมาชิกสภาฯ เขต ๒	เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายสิน พิมพ์ประเสริฐ สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ขอรับรองครับ
นายอุทัย ใต้ชมพู สมาชิกสภาฯ เขต ๑	เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายอุทัย ใต้ชมพู สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ขอรับรองครับ
นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ	กระผมขอมติที่ประชุม เห็นชอบท่านอมร แก้วหาดี เป็นคณะกรรมการแปรรูป คนที่ ๗ ครับ

ที่ประชุม	เห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง
นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ	<p>ที่ประชุมเห็นชอบ แต่งตั้งนางอมร แก้วหาดี เป็นคณะกรรมการแปรรูปที่ดินที่ ๗ มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ หากไม่มีใครเสนอถือว่ามติที่ประชุมเลือกทั้ง ๗ ท่าน เป็นคณะกรรมการแปรรูปที่ดินครับ</p>
	<p>สรุปมติที่ประชุมเลือกคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ๗ ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้</p> <p>๑. นายพิมพา น้อยสุวรรณ สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ๒. นายฉวี สีบัวอ่อน สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ๓. นางนุชฎาพร บัวทองสิงห์ สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ๔. นายเมธิชัย บุญโนรัตน์ สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ๕. นายทศพร นามมูลตรี สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ๖. นายสงวน มองเพชร สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ๗. นางอมร แก้วหาดี รองประธานสภาฯ</p>
นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ น.ส.อรอุมา นามมนตรี นิติกร	<p>๔.๔ กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ สำหรับในส่วนขอระยะเวลาการรับคำแปรญัตติ ว่าจะกำหนดในห้วงเวลาใด กระทบ ขอให้ทางนิติกร ดำเนินการและชี้แจงข้อระเบียบต่อที่ประชุมทราบครับ ขอเชิญครับ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้อง พิจารณาเป็นสามวาระแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการ พิจารณาครั้งที่สองให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่าสี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่ สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรรูปที่ดินพิจารณาให้ ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรรูปที่ดินพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรรูป ที่ดินด้วย ขอขอบคุณค่ะ</p>
นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ นายประกิจ งามสันเทียะ เลขาธิการสภาฯ	<p>ขอเชิญทางเลขานุการสภาฯ ได้นำเรียนกำหนดระยะเวลาต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา ต่อไปครับ ขอเชิญครับ</p> <p>เรียนท่านประธานฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารฯ ทุกท่านครับ ตามที่กระผมกำหนด ระยะเวลาไว้คร่าวๆ สำหรับการยื่นคำแปรญัตติ คือวันที่ ๑๖,๑๗,๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในเวลาราชการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองไผ่ ดังนั้น จึงขอเรียนต่อท่านประธานฯ หารือที่ประชุมเพื่อความเหมาะสมต่อไปครับ</p>
นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ	มีสมาชิกท่านใดอภิปรายหรือไม่ครับ ขอเรียนเชิญครับ
นายพิมพา น้อยสุวรรณ สมาชิกสภาฯ เขต ๒	เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายพิมพา น้อยสุวรรณ สมาชิกสภาฯ เขต ๒ กระผมเห็น ด้วยตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้เสนอวันยื่นคำแปรญัตติ คือวันที่ ๑๖,๑๗,๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในเวลาราชการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองไผ่ ครับ

- นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ
 กระทบขอสมาชิกสภาฯ รับรอง ๒ ท่านครับ
- นายสิน พิมพ์ประเสริฐ สมาชิกสภาฯ เขต ๒
 เรียนท่านประธานสภาฯ กระทบนายสิน พิมพ์ประเสริฐ สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ขอรับรองครับ
- นายอุทัย ไต้ชมภู สมาชิกสภาฯ เขต ๑
 เรียนท่านประธานสภาฯ กระทบนายอุทัย ไต้ชมภู สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ขอรับรองครับ
- นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ
 ที่ประชุม
 ดังนั้น กระทบจะขอมติที่ประชุมเห็นชอบกำหนดวันเสนอคำแปรญัตติ ในวันที่ ๑๖,๑๗,๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในเวลาราชการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองไผ่ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ
 เห็นชอบ ๑๑ เสียง
 ไม่เห็นชอบ - เสียง
 งดออกเสียง ๑ เสียง
ที่ประชุมเห็นชอบกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ วันที่ ๑๖,๑๗,๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในเวลาราชการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองไผ่
- วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ**
- นายประกิจ งามสันเทียะ เลขานุการสภาฯ
 ขอเรียนแจ้งคณะกรรมการแปรญัตติทั้ง ๗ ท่าน ครับ กระทบขอเรียนเชิญท่านร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการฯ และเลขานุการคณะกรรมการฯ หลังจากการประชุมสภาฯ เสร็จสิ้นครับ จึงขอนัดเวลาประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เวลา ๑๕.๐๐ น. ขอขอบคุณครับ
- นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ
 สำหรับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ในวันนี้ก็พิจารณา วาระที่ ๑ รับหลักการ เป็นไปด้วยดีผมขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหารรวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุม ผมขอปิดประชุมครับ
- ปิดประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

(ลงชื่อ) ประกิจ งามสันเทียะ ผู้บันทึกการประชุม
 (นายประกิจ งามสันเทียะ)
 เลขานุการสภาฯ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) สงวน มองเพชร ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นาย สงวน มองเพชร)

(ลงชื่อ) สิน พิมพ์ประเสริฐ กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสิน พิมพ์ประเสริฐ)

(ลงชื่อ) ทศพร นามมูลตรี เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายทศพร นามมูลตรี)

(ลงชื่อ) วีระพล ยศธิพานา ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายวีระพล ยศธิพานา)
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่